

## ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย

### เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีจำนวนคำถามทั้งหมด 5 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในหลาย ๆ ทศวรรษ ตั้งแต่การตัดสินใจเลือกเพราะเหตุใด ตลอดจนถึงกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 โดยมีจำนวนคำถามทั้งหมด 35 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด ยกเว้นข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อเสนอแนะ และเป็นคำถามแบบปลายเปิด

### การสร้างแบบสอบถาม

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยทฤษฎีแนวความคิด และผลงานวิจัยจากบทที่ 2 ด้านรูปแบบการหาเสียง ทฤษฎี ด้านภาษาและสังคม แนวความคิดและความสัมพันธ์ของคนไทย จากเอกสารราชการ บทความ และเอกสารการวิจัย ประกอบกับได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านตรวจสอบ เพื่อสร้างความเที่ยงตรง (face validity) ก่อนศึกษาวิจัยจริง โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม คือ

1. ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การแลกเปลี่ยน แล้วนำมาตั้งเป็นคำถามเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาให้มากที่สุด

2. นักศึกษาวิชาการสร้างแบบสอบถามจากตำราและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิจัย ได้สร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง 34 ข้อ

### การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาวิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่มาติดต่อกัน ณ สภอ. และ สภอ. กิ่ง ในจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2539 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2539 แล้วเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งกลับคืนให้ผู้วิจัย จากนั้นจึงนำแบบสอบถามมาคัดเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ถูกต้อง มาดำเนินการศึกษาวิจัยต่อไป

### การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาค่าร้อยละ หลังจากนั้นดำเนินการวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้มีสิทธิพลท้องถิ่นกับการเลือกตั้งต่อไป

### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้คือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 286,720 คน ที่เป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 ทั้งนี้ กำหนดให้ได้กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 1 คือ 2,867 คน แต่เมื่อคัดเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ถูกต้อง มีเพียง 2,860 คน